

THAM LUẬN

Về “Công tác phối hợp tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri, theo dõi, tổng hợp kiến nghị của cử tri”.

Thường trực HĐND xã Châu Hưng

**Kính thưa: Chủ tọa hội nghị
Quý đại biểu tham dự hội nghị**

Qua gợi ý và được sự cho phép của chủ tọa hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND xã Châu Hưng, tôi xin trình bày tham luận về “Công tác phối hợp tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri, theo dõi, tổng hợp kiến nghị của cử tri”.

Kính thưa quý đại biểu!

Trong nhiệm kỳ qua, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân xã trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp.

Trước và sau các kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp, Thường trực HĐND huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện luôn sớm thông báo lịch tiếp xúc cử tri đến Thường trực Hội đồng nhân dân xã. Do đó, công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri luôn được chuẩn bị chu đáo, điều đó thể hiện qua việc Thường trực HĐND xã chủ động phối hợp với UBND xã, BTT.UBMTTQ xã chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, trong đó có việc chuẩn bị văn bản của cấp mình để báo cáo tại buổi tiếp xúc cử tri, UBND xã gửi thư mời dự hội nghị đến cử tri, phân công chuẩn bị Hội trường, làm chương trình buổi tiếp xúc cử tri, phân công cán bộ ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri... Nhìn chung công tác phối hợp tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri thực hiện chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã Châu Hưng, phần lớn các ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của cử tri đều được đại biểu HĐND các cấp, các Ban, ngành cấp tỉnh, huyện, Chủ tịch UBND xã trả lời trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, được cử tri đánh giá cao, mang lại hiệu quả cao trong hội nghị.

Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổng hợp các ý kiến chưa được trả lời thuộc thẩm quyền của cấp trên chuyển đến Thường trực HĐND huyện; đồng thời theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên theo dõi việc trả lời ý kiến, kiến nghị của ngành chức năng. Nhìn chung, thời gian qua, sau khi chuyển tổng hợp đến ngành chức năng, Thường trực HĐND xã đều nhận được văn bản trả lời, đồng thời thông báo kịp thời đến bà con cử tri; trong nhiệm kỳ qua 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được trả lời, giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác tiếp xúc cử tri vẫn còn một số hạn chế, bất cập như sau:

Hình thức tổ chức từng lúc chưa phong phú, chủ yếu là tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, chưa tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề.

Một số hội nghị cử tri tham dự chưa nhiều, do trùng với thời gian mùa vụ.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các ý kiến của cử tri chủ yếu tập trung kiến nghị về đầu tư xây dựng, sửa chữa cầu, đường; chế độ, chính sách đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo...; số ý kiến góp ý vào nội dung báo cáo, chương trình kỳ họp còn ít.

Từ những hạn chế, bất cập nêu trên, để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác phối hợp tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND xã Châu Hưng xin đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, Trước khi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ, UBND xã phải phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND huyện, sớm xây dựng kế hoạch và lịch tiếp xúc cử tri, đồng thời UBND xã gửi thư mời đến cử tri và thông báo trên trạm truyền thanh xã để cử tri nắm được, sắp xếp thời gian tham dự. Khi xây dựng kế hoạch cần căn cứ vào nội dung từng kỳ họp để lựa chọn hình thức, địa điểm và thành phần cử tri tham dự hội nghị cho phù hợp và có hiệu quả; đổi mới các hình thức tiếp xúc cử tri, có thể tổ chức tiếp xúc theo chuyên đề.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri thấy được tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri vừa là quyền và nghĩa vụ, phát huy quyền làm chủ của mình.

Ba là, các ngành chức năng thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện cần sắp xếp thời gian, phân công thành viên tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, để trực tiếp trả lời, giải đáp những thắc mắc của cử tri thuộc lĩnh vực của ngành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nghị tiếp xúc cử tri.

Bốn là: Làm tốt việc tổng hợp, phân loại ý kiến và chuyển ý kiến, kiến nghị đến đúng cơ quan chức năng trả lời, giải quyết. Việc phân loại, chuyển ý kiến, kiến nghị tới đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ giúp cho việc giải quyết ý kiến, kiến nghị nhanh hơn, chính xác hơn.

Năm là: Thường xuyên đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết kịp thời thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri góp phần tạo niềm tin của cử tri đối với đại biểu HĐND các cấp.

Trên đây là báo cáo tham luận của Thường trực HĐND xã Châu Hưng về “Công tác phối hợp tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri, theo dõi, tổng hợp kiến nghị của cử tri”.

Kính chúc quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, chúc hội nghị tổng kết thành công tốt đẹp.